

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của HĐND thị xã năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Trình kỳ họp HĐND thị xã cuối năm 2020)

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Chương trình công tác năm 2020 của HĐND thị xã; Thường trực HĐND thị xã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thị xã năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Về tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã

Trong năm 2020, do yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức, sắp xếp, kiện toàn nhân sự lãnh đạo, HĐND thị xã đã tổ chức 05 kỳ họp, trong đó 02 kỳ họp thường lệ (giữa năm, cuối năm) và 03 kỳ họp chuyên đề để giải quyết những vấn đề nêu trên, ban hành 27 nghị quyết (*Chi tiết có Phụ lục 01 kèm theo*).

Để chuẩn bị cho các kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức hội nghị liên tịch với UBND, UBNDTQVN thị xã và các cơ quan liên quan để thống nhất dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp. Trên cơ sở những nội dung thống nhất tại hội nghị, Thường trực HĐND thị xã xin ý kiến Ban Thường vụ Thị ủy để triển khai thực hiện và trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

Về giám sát tại kỳ họp: Tại các kỳ họp thường lệ, HĐND thị xã thực hiện chức năng giám sát thông qua việc xem xét, thảo luận cho ý kiến các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự. Trên cơ sở báo cáo trình kỳ họp, HĐND thị xã quyết định, thông qua nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, quyết định các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện trong 6 tháng, cả năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ của năm 2021.

Về giám sát thường xuyên: Thường trực và các Ban HĐND thị xã thường xuyên theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND; giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND.

Về giám sát chuyên đề: Thực hiện chương trình giám sát năm 2020, Thường trực và các Ban HĐND thị xã đã tổ chức 09 đợt giám sát và 02 đợt khảo sát, trong đó: Thường trực HĐND tổ chức 03 đợt giám sát; Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức 03 đợt giám sát, 01 đợt khảo sát; Ban Pháp chế HĐND tổ chức 03 đợt giám sát và 01 đợt khảo sát (*Chi tiết nội dung giám sát có Phụ lục 02 kèm theo và Báo cáo kết quả giám sát có gửi cho đại biểu theo tài liệu kỳ họp*).

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri và đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri

Trong năm 2020, do tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng, chống thiên tai; sau khi thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã không tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trực tiếp; Thường trực HĐND thị xã có văn bản đề nghị Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã, Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, phường có cách thức phù hợp để đại biểu HĐND thị xã thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp HĐND giữa năm và cuối năm.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã, Thường trực HĐND thị xã đã ban hành văn bản đề nghị UBND thị xã giải quyết, trả lời từng nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm; đồng thời gửi cho đại biểu HĐND thị xã để thông báo cho cử tri tại các buổi tiếp xúc lần sau. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND thị xã trả lời đầy đủ.

Thực hiện hoạt động phối hợp, sau mỗi kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND thị xã đã báo cáo tại kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã phối hợp với UBMTTQVN thị xã, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã, Thường trực HĐND các xã, phường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó, các ý kiến, kiến nghị trả lời chưa thỏa đáng thì Thường trực HĐND thị xã tiếp tục có văn bản yêu cầu UBND thị xã chỉ đạo giải quyết và tổng hợp báo cáo cho cử tri (*Tại đợt tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri giữa năm 2020 có 59 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã, có 13 ý kiến thuộc giải quyết của cấp tỉnh. Tại đợt tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri cuối năm 2020 có 35 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã, có 15 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh*).

4. Hoạt động tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Về hoạt động tiếp công dân: Thường trực HĐND duy trì thường xuyên Lịch tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thị xã thường kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Tuy nhiên, trong năm 2020 không có công dân đăng ký. Thường trực HĐND thị xã phân công đồng chí Phó Ban Pháp chế HĐND thường xuyên tham dự các buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã vào các ngày 10 và 20 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân thị xã.

Về tiếp nhận, xử lý và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Năm 2020, Thường trực HĐND thị xã tiếp nhận 14 đơn khiếu nại,

phản ánh của công dân (không có đơn tố cáo); Thường trực HĐND đã nghiên cứu, xem xét và chuyển các cơ quan chức năng 07 đơn; đơn không đủ điều kiện giải quyết chuyển trả công dân 07 đơn. Qua công tác theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã có kết quả giải quyết, trả lời 06 đơn. Thường trực HĐND thị xã tiếp tục đôn đốc các cơ quan giải quyết 01 đơn còn lại.

5. Về việc theo, đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND thị xã

Sau mỗi kỳ họp thường lệ HĐND thị xã, Thường trực HĐND thị xã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng liên quan thực hiện các kiến nghị giám sát của Thường trực và các Ban HĐND thị xã trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp HĐND thị xã và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị tại kỳ họp thường lệ lần sau; giữa 2 kỳ họp Thường trực HĐND phối hợp với các Ban của HĐND thị xã rà soát, đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị giám sát của HĐND thị xã đối với các báo cáo kết quả của các cơ quan đã giải quyết, trả lời tại kỳ họp. Qua đó, đối với những nội dung chưa đạt yêu cầu thì Thường trực HĐND thị xã tiếp tục có văn bản yêu cầu giải quyết và trả lời cho Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã.

6. Về xem xét, quyết định những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp

Trong năm 2020, Thường trực HĐND thị xã đã xem xét và cho ý kiến thống nhất đối với 07 vấn đề phát sinh do UBND thị xã trình xin ý kiến thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND thị xã nhằm kịp thời giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã (*Chi tiết có phụ lục 03 kèm theo*).

7. Hoạt động phối hợp

Thường trực HĐND thị xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình trình kỳ họp HĐND thị xã; phối hợp với các cơ quan liên quan, đại biểu HĐND thị xã đề xuất nội dung giám sát của HĐND thị xã năm 2021; phối hợp với UBMTTQVN thị xã và Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ trong công tác hoạt động tiếp xúc cử tri và rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và thị xã.

8. Một số hoạt động khác

- Triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ được Thị ủy phân công về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tham dự Lễ giao nhận quân NVQS; tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân theo kế hoạch; tham dự các cuộc hội nghị, lễ ở tỉnh, thị xã mời dự; cử đại diện Thường trực HĐND thị xã tham dự kỳ họp thường lệ tại các xã, phường.

- Thường trực HĐND thị xã giao nhiệm vụ cho Ban Pháp chế tự kiểm tra về Nghị quyết của HĐND thị xã và Nghị quyết của HĐND các xã, phường được

thông qua tại kỳ họp HĐND giữa năm 2020. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế để đảm bảo quy định về ban hành nghị quyết.

- Tổ chức hội nghị trực báo Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND xã, phường trước mỗi kỳ họp thường lệ trong năm.

9. Hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND thị xã

Nhìn chung, đa số thành viên đại biểu của Tổ đã thực hiện trách nhiệm trong hoạt động HĐND, xứng đáng là người đại diện cho Nhân dân.

* **Đánh giá chung:**

- **Ưu điểm:** Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và tình hình lụt bão trong các tháng cuối năm; tuy vậy, Thường trực và các Ban HĐND thị xã đã cơ bản đảm bảo hoàn thành Chương trình công tác đề ra. Công tác tổ chức các kỳ họp từng bước được nâng cao; phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN thị xã và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, thực hiện tốt quy trình, đúng quy định về tài liệu phục vụ kỳ họp; chất lượng các báo cáo tham tra của các Ban HĐND được nâng lên. Công tác giám sát của HĐND có tính trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; Thường trực và các Ban HĐND thị xã thường xuyên theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả các kiến nghị sau giám sát, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã rà soát, đánh giá kết quả giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đã thúc đẩy các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có trách nhiệm giải quyết kịp thời, hiệu quả; về việc xem xét cho ý kiến các vấn đề quan trọng phát sinh giữa 2 kỳ họp đã kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành, quản lý kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

- **Hạn chế:** Các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản trình HĐND chưa sát yêu cầu, dẫn đến các kỳ họp HĐND còn bổ sung một số nội dung ngoài chương trình xây dựng nghị quyết trong năm của HĐND thị xã; do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và công tác phòng, chống, khắc phục bão lụt không tổ chức được Phiên họp Thường trực HĐND chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp; chất lượng chất vấn của đại biểu HĐND tại các kỳ họp còn hạn chế.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là năm đầu chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ HĐND nên yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021 là rất lớn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực cao của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND. Thường trực HĐND thị xã sẽ tiếp tục nghiêm túc thực hiện kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2021, đẩy mạnh đổi mới cải tiến phương

thức, lè lỏi làm việc; bảo đảm thực hiện hoàn thành tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Thường trực HĐND thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND-UBND nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thường trực HĐND thị xã chủ động chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND thị xã; phân công cụ thể các Ban HĐND thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và đảm bảo quy trình ban hành nghị quyết; phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQVN thị xã trong hoạt động tiếp xúc cử tri; đảm bảo việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời gửi đến UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 về Chương trình giám sát năm 2021 đã được HĐND thị xã thông qua. Thường trực, các Ban HĐND thị xã xây dựng chương trình công tác năm 2021; thực hiện tốt công tác rà soát, tự kiểm tra nghị quyết do HĐND thị xã ban hành. Nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban HĐND thị xã; giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã.

5. Thực hiện một số công tác do Thường trực Thị ủy giao và Thường trực HĐND tỉnh hướng dẫn.

6. Một số hoạt động khác:

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thị xã và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị kỳ họp, tiếp xúc cử tri và các hoạt động khác giữa hai kỳ họp.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tham dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn do các cơ quan Trung ương, tỉnh tổ chức; tổ chức tốt Đoàn công tác của HĐND thị xã đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND; Hội nghị trực báo 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2021 giữa Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND các xã, phường, Tổ đại biểu HĐND thị xã.

- Giữ mối liên hệ công tác với Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021. Kính báo cáo HĐND thị xã./.

Nơi nhận:

- TT Thị ủy (b/c);
- TT HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Văn phòng thị xã;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Võ Văn Sáu

PHỤ LỤC 01

Các nghị quyết tại các Kỳ họp HĐND thị xã Đức Phổ năm 2020

I. Kỳ họp lần thứ 15 (chuyên đề)

1. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đức Phổ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Quý, nghỉ hưu.

2. Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Minh Vương.

3. Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Trung Quyền, chuyển công tác.

4. Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Vinh.

II. Kỳ họp thứ 16 (thường lệ giữa năm)

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

2. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã năm 2019.

3. Nghị quyết về phương án sử dụng vốn kết dư ngân sách thị xã năm 2019.

4. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

5. Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách thị xã năm 2021.

6. Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2021.

III. Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề)

1. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số công trình thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã giai đoạn 2016-2020;

2. Thống nhất danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã.

IV. Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề)

1. Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.

V. Kỳ họp thứ 19 (thường lệ cuối năm)

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

2. Nghị quyết về dự toán và phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2021.

3. Nghị quyết về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã.

4. Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số công trình thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã năm 2021 (*Nghị quyết theo từng dự án, công trình*).

5. Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.

6. Nghị quyết về phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 22/5/2017 của HĐND huyện Đức Phổ.

PHỤ LỤC 02
Nội dung giám sát, khảo sát của Thường trực
và các Ban HĐND thị xã năm 2020

I. Thường trực HĐND thị xã

1. Giám sát tình hình thực hiện về Đề án phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị tại UBND thị xã;
2. Giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất công ích tại UBND các xã, phường: Phổ Châu, Phổ Thạnh, Phổ Vinh, Phổ Ninh;
3. Giám sát tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020 tại phòng Kinh tế, UBND các xã: Phổ Khánh, Phổ Cường.

II. Ban Pháp chế HĐND thị xã

1. Giám sát công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã tại Thanh tra thị xã.
2. Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tại các xã, phường: Phổ Phong, Phổ Quang và Nguyễn Nghiêm.
3. Giám sát công tác thực hiện dân chủ cơ sở tại UBND các xã, phường: Phổ Nhơn, Phổ Hòa.
4. Khảo sát về tình hình hoạt động của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.

III. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã

1. Giám sát tại UBND thị xã về tình hình thực hiện Kế hoạch và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã.
2. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 -2020
3. Giám sát việc thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng tại UBND các xã, phường: Phổ Thuận, Phổ An, Phổ Minh, Phổ Văn.
4. Khảo sát tình hình xử lý nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2018 đến thời điểm thực hiện khảo sát tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã.

PHỤ LỤC 03
Những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị
của UBND thị xã trong năm 2020

1. Thống nhất chủ trương phân bổ nguồn kinh phí chi đặt hàng các Hội đặc thù thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao.
2. Thống nhất sử dụng nguồn dự phòng chi ngân sách thị xã năm 2020 để hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất (đợt 1).
3. Thống nhất chủ trương phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ các xã, phường thực hiện nhiệm vụ được giao đã bố trí trong dự toán ngân sách thị xã năm 2020 (đợt 1).
4. Thống nhất sử dụng nguồn dự phòng chi ngân sách thị xã năm 2020 để hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất (đợt 2).
5. Thống nhất sử dụng nguồn dự phòng chi ngân sách thị xã năm 2020 để hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất (đợt 3).
6. Thống nhất chủ trương điều chỉnh quy mô công trình: Cầu Bến Bè
7. Thống nhất phân khai nguồn kinh phí thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới.